

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 17 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 17 năm 2018.

1. Áp lực và thách thức từ CPTPP đến hoạt động ngân hàng Việt Nam/ Hương Giang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 17/2018 .- Tr. 15 – 17

Tóm tắt: Với quyết tâm của nhiều nước, khả năng rất cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2019. Gia tăng cạnh tranh khi các rào cản bảo hộ trên thị trường tài chính nội địa dần được xóa bỏ, các ngân hàng (NH) Việt chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những ngân hàng nước ngoài. Bài viết tìm hiểu những thách thức đối với khu vực tài chính - ngân hàng Việt Nam phải đối mặt, đồng thời bàn về những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Thách thức; Cạnh tranh; Ngân hàng Việt Nam; CPTPP

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản từ nguồn vốn tín dụng trong bối cảnh tham gia CPTPP/ Nguyễn Cảnh Hiệp, Nguyễn Thành Long// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 17/2018 .- Tr. 18 – 21

Tóm tắt: Bài viết điểm lại những tác động mà Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có thể đưa lại đối với ngành thủy sản Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng cho vay vốn tín dụng đối với ngành thủy sản trong thời gian qua cũng như sự cần thiết của việc mở rộng nguồn vốn này đối với hoạt động sản xuất thủy sản trong thời gian tới, bài viết đề xuất một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay từ các ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản Việt Nam trong bối cảnh tham gia CPTPP.

Từ khóa: CPTPP; Cho vay; Năng lực cạnh tranh; Thủy sản

3. Bàn về Thông tư số 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc/ Thái Hoài Bắc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 17/2018 .- Tr. 22 – 24

Tóm tắt: Những ngày gần đây, nhiều chuyên gia kinh tế tài chính, học giả, luật sư trong và ngoài nước bình luận khá nhiều về Thông tư số 19/2018/TT-NHNN ngày 28/8/2018 về quản lý ngoại hối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc (Thông

tư 19). Từ góc độ làm việc tại một ngân hàng thương mại, tác giả có một số ý kiến về cơ sở pháp lý và tính thực tiễn của Thông tư 19.

Từ khóa: Quản lý ngoại hối; Hoạt động thương mại biên giới; Thanh toán

4. Tăng hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số/ Lê Thanh Tâm, Trần Thị Thúy An, Nguyễn Việt Cường// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 17/2018 .- Tr. 25 – 30

Tóm tắt: Với vai trò là đầu mối để Nhà nước huy động các nguồn lực trong xã hội nhằm chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình qua việc triển khai gần 20 chương trình tín dụng chính sách (TDCS) tới các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trong cả nước. Trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là đối tượng được ưu tiên quan tâm đặc biệt trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Nhiều chương trình TDCS, trong đó có 3 chương trình dành riêng cho đồng bào DTTS, đã được triển khai nhằm giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Mặc dù kết quả đạt được từ các chương trình này rất ấn tượng, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc bộc lộ trong quá trình triển khai. Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình TDCS cho đồng bào DTTS trong thời gian qua của NHCSXH, từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao các chương trình này trong thời gian tới.

Từ khóa: Tín dụng chính sách; Đồng bào dân tộc thiểu số; Tín dụng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số

5. Những vấn đề đặt ra từ cho vay xây nhà phòng, tránh bão, lụt ở Quảng Bình/ Văn Lạc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 17/2018 .- Tr. 31 – 33

Tóm tắt: Qua thời gian thí điểm theo Quyết định 716 /2012/QĐ-TTg đến Quyết định 48/2014/QĐ-TTg về cho vay xây nhà phòng tránh bão, lụt của Thủ tướng Chính phủ, thực tiễn đã cho thấy, đây là một chủ trương chính sách đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Đặc biệt, hiệu quả vô giá là tính mạng và tài sản của người dân được an toàn. Không chỉ phòng tránh được lũ lụt, bão tố, người dân còn tránh phải di dời, yên tâm “an cư lạc nghiệp”. Bài viết nhìn lại một số kết quả đạt được trong công tác cho vay xây nhà phòng, tránh bão lũ ở Quảng Bình và nêu ra một số vấn đề cần được quan tâm, xem xét xử lý.

Từ khóa: Cho vay xây nhà phòng tránh bão lụt; Mô hình; Thí điểm

6. Tác động của căng thẳng thương mại toàn cầu đến các nước mới nổi/ Vũ Xuân Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 17/2018 .- Tr. 34 – 35

Tóm tắt: Nguyên nhân cơ bản của biến động kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ những vấn đề có thể dự báo trước, khi các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế đều khẳng định, năm

2018 là đỉnh cao của quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, sau đó kinh tế thế giới sẽ giảm tốc. Với kỳ vọng này, thị trường chứng khoán toàn cầu năm 2018 đã chứng kiến một số đợt điều chỉnh giảm sâu, chấm dứt thời kỳ tăng trưởng dương sau nhiều năm liên tiếp.

Từ khóa: Thương mại toàn cầu; Kinh tế thế giới; Thị trường chứng khoán

7. Kinh nghiệm xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề tại Nhật Bản/ Lê Thị Hồng Hạnh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 17/2018 .- Tr. 36 – 37

Tóm tắt: Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Nhật bản (DICJ) được thành lập năm 1971, là một tổng công ty đặc biệt quản lý hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tại Nhật Bản. Trong quá trình phát triển của mình, DICJ đã đạt được những thành công nhất định trong xử lý các tổ chức tham gia BHTG có vấn đề. Các giao dịch cơ bản trong xử lý tổ chức có vấn đề của DICJ bao gồm: (i) Chi trả bảo hiểm; (ii) Thu mua các khoản nợ xấu, nợ khó đòi của tổ chức đổ vỡ; (iii) Hỗ trợ tài chính; (iv) Thành lập ngân hàng bắc cầu (BB).

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Nhật bản; Kinh nghiệm quốc tế

Trung tâm Thông tin Thư viện